

โทรสารในราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด** ชั้นความลับ -

จาก พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร.

ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช.น., ภ.๑-๘, ศชต., ก. และ สตม.

ผู้รับทราบ นรม., รอง นรม.(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า และผู้ช่วย ผบ.ตร. ในสายงาน ปป.

โฆษก ตร. และ ผบก.สท.

ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๒

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

๑. อ้างถึง

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีมติเห็นชอบหลักการและแนวทางการดำเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย (2015 Discover Thainess) และเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นจำนวนมาก

๒. เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ (2015 Discover Thainess) และเป็นวาระแห่งชาติ ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แผน/มาตรการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ ตร. สั่งการไว้แล้ว ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องให้ความสำคัญและขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์จังหวัดท่องเที่ยวทั้ง ๓๑ จังหวัด ต้องตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ประกอบกำลังร่วมระหว่าง สน./สภ. บก.ป./ทท./ทล./รณ. และ บก.ตม. เพื่อบูรณาการปฏิบัติ ทั้งงานด้านป้องกันและปราบปราม งานสืบสวนสอบสวน งานบริการทั่วไป และการอำนวยความสะดวกทางพิธีการเข้าเมืองให้แก่นักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยให้ บช.น./ภ. เป็นเจ้าภาพในการจัดทำแผนบูรณาการการปฏิบัติของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ และบริบทของแต่ละจังหวัด/แหล่งท่องเที่ยว โดยให้ขึ้นการบังคับบัญชา ผบช.น./ภ. และ/หรือ ผบก.น./ภ.จว. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

๒.๒ กรณีเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากนิยมไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ซึ่งอาจมีผู้ฉวยโอกาสกระทำความผิดในลักษณะต่างๆกับนักท่องเที่ยว ส่งผลเสียหายต่อนักท่องเที่ยวและชื่อเสียงของประเทศชาติรวมทั้งกระทบต่อปีท่องเที่ยววิถีไทย (2015 Discover Thainess) ของรัฐบาล จึงให้หน่วยที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยให้ทุกหน่วยขึ้นการบังคับบัญชา กับ ผบก.น./ภ.จว. และต้องจัดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทุกครั้ง และรายงาน ผอ.สยศ.ตร. และ สท. ทราบ ก่อนวันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อประชาสัมพันธ์

๒.๓ บช.ก. และ สตม. จัดกำลังร่วมปฏิบัติ/สนับสนุนหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เมื่อได้รับการประสาน

๒.๔ โฆษก ตร. และ สท. ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์/การประสานสื่อมวลชน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.



(สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)

ผบ.ตร.